

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

สรุปผล

1. สรุปชีวประวัติของลลิติน อลล์ยูนีย์

คือสุตตัน อัลการบิร อัลมาลิก อัลนาเชร ยูซุฟอิบนุ นัจมุดดีน อัยยูบ เป็นหนุ่มชาวเคิร์ดเกิดที่คักริดในดินแดนอิรัก พ่อของท่านคือนัจมุดดีนอัยยูบเป็นผู้ดูแลโรงแรมปรากรแต่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งอันเนื่องจากท่าน ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ท่านอิมามลลิติน ซินกิ และท่านได้อพยพครอบครัวมุ่งหน้าไปยังซีเรีย ในถิ่นอพยพจากคักริด เด็กมีชื่อว่าลลิตินที่จะเป็นแม่ทัพที่กล้าหาญในอนาคตอันใกล้ก็ได้คลอดออกมา ส่วนน้ำของท่านคือ แม่ทัพอาสาสุตตินซารีกูย์ ที่สามารถเอาชนะต่อทหารของคอร์ดฆอม (Dhar kham) ที่แย่งชิงตำแหน่งวะซีรของเคาะลีฟะฮ์ฟาติมีย์แห่งอียิปต์คอร์ดฆอม ได้ขอความช่วยเหลือไปยังพวกครูเสดเพื่อให้กำจัดเซาว์ และในที่สุด เซาว์ได้ขอความช่วยเหลือนุรุดดีนเพื่อมาปกป้องอียิปต์จากการจู่โจมของครูเสดท่านนุรุดดีนก็ได้ตอบรับการเรียกร้องของเซาว์ท่านนุรุดดีนไฟค์ส่งอาสาสุตตินเป็นแม่ทัพพร้อมกับหลานชายลลิตินกำลังทหารของอาสาสุตตินสามารถเอาชนะกองทัพครูเสดและปราบคอร์ดฆอมได้สำเร็จ แต่เซาว์ก็หักหลังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ กลับไปร่วมมือกับครูเสดเพื่อกำจัดอาสาสุตติน และให้อาสาสุตตินออกไปจากอียิปต์ในที่สุดท่านอาสาสุตตินก็กลับซีเรียกับหลานของท่านคือลลิติน ต่อมาท่านนุรุดดีนได้ส่งอาสาสุตตินและลลิตินไปยังอียิปต์เป็นครั้งที่สองเพื่อกำจัดเซาว์และครูเสด และได้ปะทะกันใกล้กับอัมมูนีที่อัลมินเนีย และชัยชนะเป็นของทหารซีเรีย และได้ปิดล้อมอเล็กซานเดรีย และได้มอบหมายให้อาสาสุตตินกับลลิตินดูแลเป็นแม่ทัพและทั้งสองได้รับการต้อนรับจากชาวอเล็กซานเดรียเป็นอย่างดี

ท่านอาสาสุตติน ซารีกูย์เข้าอียิปต์พร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การเข้ามาของซารีกูย์ในครั้งนี้ เซาว์ถูกฆ่า และซารีกูย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวะซีรของอียิปต์ ซารีกูย์รับตำแหน่งได้ไม่นานได้ไม่เกินสองเดือนท่านก็เสียชีวิต ลลิตินถูกแต่งตั้งเป็นวะซีรแทน

2. สรุปลลิตินกับการดำรงตำแหน่ง

ลลิตินได้รับการแต่งตั้งเป็นวะซีรแทนน้ำของท่าน (ซารีกูย์) ซึ่งอายุของท่านในตอนนั้นตามสิบสองปีแต่ท่านสามารถที่เอาชนะใจประชาชนได้ และสามารถฟื้นฟูสลับซุนนะห์ (นิกายซุนนีย์) แต่งตั้งกฏอ์ ซาฟีอ์แทนกฏอ์ ชิอะห์ และท่านได้เปลี่ยนอาคารนิกโทมเป็นสถานศึกษาของมัสัจซาดซาฟีอ์ และสุดท้ายท่านก็ยกเถิกเคาะลีฟะฮ์ฟาติมีย์ โดยไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่เป็น

วิธีการค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปในที่สุดเกาะติพะฮัลลาคิดถึงแก่กรรม โดยที่เขาไม่รู้ว่าจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง และในที่สุดสอลาหุดดีน เป็นสุลต่านแห่งอียิปต์ และที่ซีเรียมีท่านนุรุดดีน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็ยังคงรักษาอันดีสอลาหุดดีน ได้กล่าวชื่นนุรุดดีน ในคุตบะฮและ ได้ส่งของขวัญให้นุรุดดีนอยู่เสมอ แต่ท่านใช้ชีวิตได้ไม่นาน ท่านก็เสียชีวิตลูกของท่านอายุเพียง 11 ขวบ มารับตำแหน่งแทน สร้างความทะเลาะเบาะแว้งระหว่างบรรดาเจ้าเมืองต่างๆ และแล้ว อิบน์อัลมุกอด้ม ได้ส่งสารมายังสอลาหุดดีนเพื่อมาแก้ สถานการณ์ในซีเรีย เพราะคอนันท่านสอลาหุดดีนมีกำลังพอที่จะมาดูแลความสงบเรียบร้อยในซีเรียได้ สอลาหุดดีนตอบรับทันทีในขั้นแรกสามารถยึดอัมซี และปิดล้อมฮาลับ สอลาหุดดีนสามารถปกครองซีเรียและให้ความอิสระแก่ลูกของท่านนุรุดดีนจนกระทั่งท่านอิสมาแอลถึงแก่กรรมอายุไม่เกินยี่สิบปี

3. รูปสงครามฮิดดีนและการพิชิตเยรูซาเล็ม

สอลาหุดดีนได้ทำสงครามกับครูเสดหลายต่อหลายครั้งพลั๊กกันแพ้ปลั๊กกันชนะสอลาหุดดีนเองเกือบจะถูกจับตกเป็นเชลยศึกและแม่ทัพสอลาหุดดีนถูกจับไว้ สอลาหุดดีนกลับอียิปต์เตรียมพร้อมการทหารใหม่เพื่อทำสงครามกับครูเสดในที่สุดสงครามฮิดดีนก็เกิดขึ้นเป็นสงครามระหว่างชาวมุสลิมกับชาวครูเสด ทำให้ชาวครูเสดทั้งหลายยับเยินชัยชนะเป็นของมุสลิมและสามารถนำชาวครูเสดได้เกือบสองหมื่นคน ส่วนที่เหลือถูกจับเป็นเชลยศึกและเก็บเงินค่าไถ่ นอกจากกษัตริย์ (ริจแลนค์) อีรนาค ที่ทำร้ายชาวมุสลิมที่ไปแสวงบุญและได้สาปแช่งศาสนามุฮัมมัด เป็นการดูถูกชาวมุสลิม ดังนั้นสอลาหุดดีนไม่ให้โอกาสแก่ฆางานต่อมาของสอลาหุดดีนคือปลดปล่อยดินแดนมุสลิมที่ถูกพวกครูเสดยึดเอาไว้ เช่นเมืองอัคราเมืองนาซาเร็ดและเมืองไฮฟา

ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ ท่านสอลาหุดดีนได้พิชิตเยรูซาเล็มในคืนที่ 27 ของเดือนระอูบ ซึ่งตรงกับคืนอิศเราะ(การเดินทางของท่านศาสดามุฮัมมัด จากมักกะฮ์ มายังไบตุลมักคิส และเดินทางไปยังบนชั้นฟ้า) การเข้ามาของสอลาหุดดีนเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ท่านไม่ได้จำบบรรดาชายและผู้หญิงและเด็กๆ ไม่เหมือนการเข้ามาของครูเสดในคราวสงครามครั้งที่เชือดชาวมุสลิมไป 70,000 คนทั้งสองฝ่ายทำสัญญาสงบศึกโดยพวกครูเสดต้องออกจากเยรูซาเล็มภายใน 40 วัน และผู้ชายจะต้องจ่ายค่าทำขวัญ 10 ดินาร์ ผู้หญิง 5 ดินาร์ เด็ก 2 ดินาร์ การเข้ามาของสอลาหุดดีนเยรูซาเล็มเสมือนการเข้ามาของ อุมาร์ อิบน์ คอฎฎอบที่ท่านได้ให้อภัยกับทุกคน และเสียงอาซานก็ก้องก้องอีกครั้งหนึ่งและได้ถอดไม้กางเขนออกจากมัสยิดอัครอ (กุคส์) อยู่ในกำมือของมุสลิม ถึงอย่างไรชาวคริสเตียนและชาวครูเสดก็ยังนึกถึงชาตินิยมของตนเองอยู่ และทำพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมุสลิม โดยการรวบรวมตัวของกษัตริย์เพื่อให้ทำสงครามครูเสดครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง กษัตริย์ทั้งสามคือ ฟีดริค เบอ์รูซา (fridrik) จักรพรรดิแห่งเยอรมัน กษัตริย์ ฟิลิป ออกล็อส กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส และริชาดใจสิงห์ กษัตริย์แห่งอังกฤษ ทั้งสามได้สาบานว่าจะเผชิญหน้ากับสอลาหุดดีน แต่ความหวัง

ของพวกเขาเหล่านั้นได้พังทลายเพราะป่วยเป็นโรค เหลือริชชาดใจสิงห์คนเดียวและได้ตีเมืองอ๊กกา ชาวมุสลิม เสนอสันติภาพ แต่แล้วริชชาดต้องตัดสินใจกลับอังกฤษเพราะมีการเมืองที่ต้องระดม การปิดครองเขรูลาเดิมของสอลาหุดดีน ได้ให้เสรีภาพแก่นักบุญชาวคริสเตียน โดยไม่มีการเก็บภาษีใดๆ หลังจากท่านได้ทำสันติภาพพร้อมละห์

4. สรุปผลงานสอลาหุดดีน อัลอัยยูบีย

ในช่วงเวลาการปกครองของท่านสอลาหุดดีน อัลอัยยูบีย จะเต็มไปด้วยการรบบพุ่งมาตลอด แต่ถึงอย่างไรท่านได้พัฒนาสังคมของท่าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่สร้างรั้วกำแพงโคโรและ ป้อมปราการที่โคโรและที่ซีมาซ และท่านก็ได้พัฒนาทางด้านการทหาร และปรับปรุงมัสยิดอัลกุคส์ สร้างที่อยู่อาศัย, สถานที่เรียน, โรงพยาบาล, กำแพงกุคส์ และอื่นๆส่วนทางด้านการศึกษาท่านก็ ตระหนักเป็นพิเศษและให้การสนับสนุนด้วยการเปิดโรงเรียนมีการท่องอัลกุรอ่านและอัลหะดิษ และ เปิดโอกาสให้มีการเรียนต่อต่างแดนไม่ว่าจากอียิปต์หรือ โมซูล, ซีเรีย, มักกะฮ์, กุคส์ และเมืองอื่นๆ โดยที่ท่านจะเน้นในมัสฮับ ซาฟีอี ส่วนทางด้านเศรษฐกิจท่านสอลาหุดดีนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเป็นปากท้องของทุกคนและท่านดูแลเองการคลังของฟาติมีย์ การจ่ายส่วยของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และค่าทำขวัญของเชลยศึกและฆอนาอิม (ทรัพย์สินสมบัติในสนามรบที่ฝ่ายแพ้ทิ้งไว้) และผลิตผลทางการเกษตรและ ได้เปิดการค้าระหว่างประเทศเช่นอิตาลีและเมืองต่างๆส่วนทางด้าน สังคมท่านก็ให้ความสำคัญเหมือนกับด้านอื่นๆ โดยเฉพาะงานสิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับงานปราบศัตรูอย่างครุเศด พร้อมกับบุคลิกภาพของท่านที่เป็นตัวอย่างแก่ประชาชาติของท่าน สอลาหุดดีนได้เข้าร่วมกับ สังคมหลายๆด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการละเล่นและ ได้ยกเลิกการละเล่นที่ผิดกับกฎ ประเพณีอิสลามอย่างปะเพณีในสมัยฟาติมีย์ และ ได้รับบริจาคเงินของท่านจนกระทั่ง ไม่มีอะไรเหลือ นอกจาก 47 คิรฮัมและท่านไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินสมบัติมากมาย ในคืนที่ 27 ของเดือน ซอฟีร์ ปี ฮ.ศ. 587 อาคารของท่านนำป็นห้วงและแล้วท่านถึงแก่กรรม

อภิปรายผล

ประวัติศาสตร์ได้บันทึกชีวประวัติของศอลาหุดดีน อัลอัชชูบีย์ ซึ่งเป็นสุลต่านปกครองอียิปต์ ซีเรีย และกุศ์ หรือ เจริญชาลี ในสมัย เคาละลีฟะฮ์แห่งราชวงศ์ อับบาซียะห์ แบกแดด ท่านสุลต่านศอลาหุดดีน มีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการรวบรวมประชาชาติในสมัยของท่านเพื่อทำสงครามต่อต้านครูเสด ได้สำเร็จที่เห็น ได้ชัดคือชัยชนะของท่านในสงครามฮิตติน ที่ทำให้ประวัติศาสตร์อิสลาม ได้จารึก เพราะผู้ที่เข้าร่วมสงครามครูเสดล้วนเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าของครูเสด สุดท้ายฮิตตินเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับชาวมุสลิมและชาวครูเสดด้วย ความตั้งใจของสุลต่านศอลาหุดดีนต่อไปคือพยายามที่จะเรียกดินแดนมุสลิมกลับคืนมาและที่สำคัญคือปลดปล่อยกุศ์ (เจริญชาลี) ให้กลับสู่มุสลิมอีกครั้งหนึ่ง การเข้าสู่นครเจริญชาลีของศอลาหุดดีน ได้ล้อมเมืองและต่อสู้กับผู้ถืออาวุธและเกิดการเจรจาเพื่อกอบเมืองเจริญชาลีให้แก่ศอลาหุดดีน และครูเสดขอสงบศึก ท่านสุลต่านตอบรับข้อเสนอ จากนั้นมา เจริญชาลีก็คงอยู่ในการครอบครองของสุลต่านศอลาหุดดีน และความพอใจของครูเสดด้วยดังนั้นชีวประวัติ ศอลาหุดดีน อัลอัชชูบีย์ เท่าที่ศึกษาวิจัยจะเห็น ได้ว่าท่านมีบทบาทสำคัญ พอที่จะกล่าวได้ดังต่อไปนี้คือ

1 ท่านศอลาหุดดีน มาจากชาวเคิร์ดที่มีเชื้อสายต้นตระกูลที่ดี พ่อของท่านคือนัจมุดดีน อัยยูบเป็นผู้ดูแลคฤหาสน์แต่ต้องอพยพ ไปยัง โมซูล ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ Sirat Salah al- Din al-Ayyubi เขียนโดยอับนุซิดาคซึ่งกล่าวว่า : ศอลาหุดดีนเกิดในปีค.ศ. 532 ที่คฤหาสน์ของพ่อท่านคืออัยยูบ อับนุซิดาค เป็นผู้ที่อ่อนโยนมีคุณธรรมจริยธรรมท่าน ได้อพยพจากคฤหาสน์พร้อมพี่ชายไปที่ โมซูลพึ่งพาท่านซันกิและที่นั่นศอลาหุดดีน ได้รับการอบรมอย่างดี

2 ศอลาหุดดีน ได้เป็นแบบอย่างในสมรภูมิตินและการปลดปล่อยเจริญชาลี โดยเฉพาะท่านได้ปฏิบัติต่อเชลยศึกอย่างเป็นธรรมและท่านได้รับการเชิดชูจากศาสนิกอื่นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ Hayat Salah al-Din เขียนโดย มะห์มูด ซาลาบีซึ่งกล่าวว่า : ท่านศอลาหุดดีน มีเกียรติและสูงส่งเป็นตัวอย่าง ถ้าจะเทียบกับตัวอย่างของนโปเลียนและอเล็กซานเดอร์มหาราชและคนอื่นๆ ท่านศอลาหุดดีนมีสิทธิที่จะฆ่าเชลยศึกในสมรภูมิตินแต่ด้วยความเมตตาของท่านถูกเชิดชูให้แก่ศาสนาอื่นด้วยในขณะที่พวกครูเสดยึดกุศ์ได้ในสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ได้ฆ่าชาวมุสลิมเป็นหมื่นๆ คน

3 จากที่นุรุดดีนได้มอบหมายให้ซาริอุส เป็นแม่ทัพตีอียิปต์และฆ่าชาวอียิปต์ได้สำเร็จแล การก้าวมาของศอลาหุดดีนกับตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากซาริอุสอาของท่านเสียชีวิตและ โยกาสของศอลาหุดดีนที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีของเคาละลีฟะฮ์ อัลอาคิค ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ Tariq Ibn Khaldun เขียนโดยอับนุ คอดคุนซึ่งกล่าวว่า : หลังจากท่านซาริอุสเสียชีวิตท่านศอลาหุดดีนขึ้นรับตำแหน่งแทนและท่านอยู่ได้บังคับบัญชานุรุดดีนหลังจากท่านเคาละลีฟะฮ์อัลอาคิคเสียชีวิต

4. การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอียิปต์ คือขบวนการชาฮิอะห์เป็นนิกายซุนนี การมีกฎอชัฟิฮากษา ตามมัศฮับชาฟีอี ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ Sirah Salah al -Din เขียน โดยอิบนูซิดาคซึ่งกล่าว ว่า : หลังจากสถานการณ์ในอียิปต์สงบท่านศอลาหุดดีน ได้ทำลายเวรอนจำที่มีชื่อว่าคารูมาอูนะห์ แล้วท่าน ได้สร้างสถานที่เรียนแทนในมัศฮับอิมามอัชชาฟีอี และถอดถอนกฎอชัฟิฮที่เป็นชาฮิอะห์ และได้แทนกฎอชัฟิฮที่เป็นซุนนี

5 ผลงานของท่านศอลาหุดดีนยังมีพอที่จะเห็นถึงแก่นชีวิตของท่านเกือบทั้งหมดทุ่มเทกับสงครามแต่ท่านก็ยังมีผลงานการพัฒนาสังคมในช่วงการปกครองของท่าน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือ Salah al- Din al- Ayyubi Batal Hittin wa al – Muharr al- Quds min Salibiyyin เขียนโดย อับดุลลอฮ์ นาศิซ อุลวานซึ่งกล่าวว่า : ท่านศอลาหุดดีน ได้พัฒนาในช่วงการปกครองของท่านคือพัฒนาอาคารสถานที่ด้วยการสร้างกำแพงรอบตีเมืองด้วยกันและได้สร้างป้อมปราการ โรงพยาบาลและสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาชีวประวัติของศอลาหุดดีน โดยเน้นสงครามครูเสดในครั้งนี้ผู้วิจัยประทับใจความยากลำบากในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพราะว่าสงครามครูเสดประวัติศาสตร์ได้จารึกชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคริสเตียนที่สามารถยึดเยรูซาเล็ม ได้สำเร็จจากชาวมุสลิม ซึ่งในตอนนั้นอยู่ใต้ความดูแลของราชวงศ์ ฟาติมีย์ และคำรับคำร่าภาษาอาหรับที่บ้านทีกชัยชนะแม่ทัพศอลาหุดดีนโดยเฉพาะในอิตดินสู่การปลดปล่อยกุดส์ เยรูซาเล็ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะให้ผู้สนใจในชีวประวัติศอลาหุดดีนศึกษาค้นคว้าต่อไป

จากการที่ได้ศึกษาชีวประวัติศอลาหุดดีนจะเห็นได้ว่าศอลาหุดดีนมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยกุดส์หรือ เยรูซาเล็มจากครูเสดให้ได้ถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องกุดส์เป็นพิเศษตลอดจนการแย่งชิงของชาวคริสเตียนมาจนถึงปัจจุบันนี้ สิ่งเหล่านี้ยังรอให้ผู้สนใจเข้าไปทำวิจัยได้อีกมาก กุดส์ หรือเยรูซาเล็มหรือดินแดนปาเลสไตน์ยังคงเป็นที่แย่งชิง ระหว่าง 3 ศาสนา อิสลาม คริสต์ ยิว มาจนถึงปัจจุบันยังคงเป็นที่น่าสนใจของบรรดาผู้สนใจศึกษาค้นคว้าดินแดนแห่งนี้ต่อไปผู้วิจัยอยากให้ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าด้านต่อไปนี้

1 ควรศึกษามุคสิกภาพของท่านศอลาหุดดีน อัลอัยยูบีย์ ที่ทำให้ท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อประชาชาติของท่านและการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านครูเสด

- 2 ควรศึกษาท่านศอลาหุดดีนกับวิชาจิตใจสิงค์เป็นเพราะว่าวิชาจิตใจสิงค์เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ยุโรปว่าเป็นแม่ทัพท่านหนึ่งที่ยุโรปยกย่อง
- 3 ควรศึกษาการเมืองศอลาหุดดีนกับเคาะลีฟะฮ์ อัลอับบาซียะฮ์แห่งแบกแดด เพราะเคาะลีฟะฮ์แห่งแบกแดดเป็นศูนย์รวมจิตใจของมุสลิมทุกคน
- 4 ควรศึกษาปัญหาจากอดีตถึงปัจจุบัน เมรุซาเล็มเป็นที่แย่งชิงมาตลอดระหว่างคริสต์ ,ยิว มุสลิม